

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

- ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายตัวบ่งชี้

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันควรคำนึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการและนำมาจัดทำเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เกณฑ์มาตรฐาน :

ข้อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	รายการหลักฐาน
1	กำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2,500,000.-บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ให้กำหนดชุมชนเป้าหมายเพื่อนำองค์ความรู้ของตนเอง ไปดำเนินการโครงการตามความต้องการของชุมชน ดังนี้ <u>คณะครุศาสตร์</u> - โครงการครุศาสตร์จิตอาสาพัฒนาชุมชน - โครงการศิลปกรรมบำบัด - โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในมุมมอง”มองชีวิตผ่านงานศิลป์” และคีตปริทรรศน์ ครั้งที่ 1	BSRU3.1-01 ประมวลภาพ ในการออกสำรวจ ชุมชนโรงเรียนวัด บางหญ้าแพรก ครั้งที่ 1 BSRU3.1-02 ประมวลภาพในการประชุม คณะกรรมการบริการ วิชาการหรือตัวแทน ทั้ง 4 คณะ

ชื่อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	รายการหลักฐาน
		<p><u>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องการพัฒนาท้องถิ่นไทยมุ่งสู่อาเซียนพร้อมสืบสานจริยธรรม - โครงการบริการวิชาการ : เสวนาวิชาชีพอเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่อาเซียน - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - โครงการสังคมศาสตร์สานสัมพันธ์เปิดประตูสู่อาเซียน - โครงการบริการวิชาการ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น <p><u>คณะวิทยาการจัดการ</u></p> <p>โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัย โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านระบบ Internet Protocol Television</p> <p><u>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น พัฒนาการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ - โครงการครอบครัวต้นแบบสุขภาพสิ่งแวดล้อมดี พัฒนาวิถีสระพังลานอย่างยั่งยืน <p><u>บัณฑิตวิทยาลัย</u></p> <p>โครงการบริการวิชาการสู่สังคม เรื่องการสอนศิลปะแบบบูรณาการ</p>	<p>BSRU3.1-03รายงานการประชุม คณะกรรมการบริการวิชาการ ในวันที่ 8 มกราคม 2558</p> <p>BSRU3.1-04หนังสือขออนุญาตไปราชการ</p> <p>BSRU3.1-05 ประมวลภาพในการออกสำรวจชุมชน โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ครั้งที่ 2</p> <p>BSRU3.1-06 โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น</p> <p>BSRU3.1-07 แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มบส.</p>

ชื่อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	รายการหลักฐาน
		<p><u>ศูนย์การศึกษาอุทกของทวารวดี</u> โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 <u>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u> โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อ การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น</p> <p>การดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น แต่ละหน่วยงานได้คำนึงถึงกระบวนการใน การให้บริการวิชาการแก่สังคมโดย การศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นำมาจัดทำแผนบริการวิชาการทั้งการ บริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการ บริการวิชาการที่สถาบันจัดทำเพื่อสร้าง ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการ ประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนการใช้ประโยชน์จน เกิดผลลัพธ์ ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะโครงการจัดการสารสนเทศและ ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ที่ ดำเนินการโดยสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการออกสำรวจ ชุมชนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ณ โรงเรียนวัด บางหญ้าแพรก ต.วัดบางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้รับการติดต่อขอความ ช่วยเหลือจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกและ วัดบางหญ้าแพรก ซึ่งนับได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วม ร่วมและสร้างเครือข่ายในการให้บริการ วิชาการแก่สังคมและเพื่อสร้างองค์ความรู้</p>	

ชื่อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	รายการหลักฐาน
		<p>แก่ชุมชน ให้ครอบคลุมทุกด้านที่เป็นที่ ต้องการของชุมชน (BSRU3.1-01)</p> <p>จากการสำรวจชุมชนโรงเรียนวัดบาง หญ้าแพรกพบว่าเป็นชุมชนหนึ่งซึ่งประสบ ปัญหาด้านการศึกษา ด้านสุขอนามัย ด้าน สิ่งแวดล้อมและด้านการประกอบอาชีพ ด้วยเป็นชุมชนที่มีอาชีพทางการประมง จึงทำให้มีผู้ใช้แรงงานต่างด้าวพักอาศัยเป็น จำนวนมาก ทั้งนี้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล มีไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน ดังกล่าว</p> <p>หลังจากการออกสำรวจชุมชนเรียบร้อยแล้ว แล้วทางสำนักฯ จึงขอความร่วมมือกับคณะ ทั้ง 4 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งประกอบด้วย 1) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) คณะ วิทยาการจัดการ 3) คณะครุศาสตร์ และ 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้มีการ ประชุมปรึกษาหารือกัน ณ ห้องประชุม บุณทริก อาคารบรรณราชนครินทร์ ในวันที่ 8 มกราคม 2558 (BSRU3.1-02, BSRU3.1- 03)</p> <p>จากนั้นสำนักวิทยบริการฯ ได้เชิญ ตัวแทนคณาจารย์ทั้ง 4 คณะที่เป็น คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและ บุคลากรสำนักฯ ได้ออกไปศึกษาสถานที่จริง ของชุมชนที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ได้มีการสอบถามความต้องการของชุมชน และได้ตระหนักถึงความต้องการของชุมชน ดังกล่าว (BSRU3.1-04 - BSRU3.1-05)</p>	

ข้อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	รายการหลักฐาน
		<p>ทางสำนักวิทยบริการฯ จึงได้จัด “โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” ขึ้น เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติต่อไป (BSRU3.1-06) และได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ต่อไป(BSRU3.1-07)</p>	
2	<p>จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่กำหนดในข้อ1</p>	<p>สำนักวิทยบริการฯ โดยความร่วมมือกับคณาจารย์ทั้ง 4 คณะของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมเพื่อการวางแผนร่วมกันทั้ง 4 คณะเพื่อสรุปข้อมูลและแนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการและจำเป็นด้านวิชาการที่จะนำไปให้บริการแก่ชุมชนและร่วมวางแผนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการตามหลักเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมขึ้น ทั้งนี้โดยมีส่วนร่วมจากชุมชนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกและเทศบาลตำบลวัดบางหญ้าแพรกอีกด้วย(BSRU3.1-08 และ BSRU3.1-09)</p>	<p>BSRU3.1-08 หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม BSRU3.1-09 แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา</p>
3	<p>ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน</p>	<p>ชุมชนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกได้รับการพัฒนาจากสำนักวิทยบริการฯ โดยความร่วมมือจาก 4 คณะ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและถ่ายทอดความรู้โดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงให้กับชุมชน ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ภายใต้โครงการ “จัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการ</p>	<p>BSRU3.1-10 ประมวลภาพในการดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง โครงการ “จัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการ</p>

ชื่อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	รายการหลักฐาน
		<p>พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยแต่ละคณะได้ร่วมทำกิจกรรมดังต่อไปนี้</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ฐานกิจกรรมหลัก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ฐานกิจกรรมหัตถกรรมจากหนัง โดยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2) ฐานกิจกรรมการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3) ฐานกิจกรรมความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ โดย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4) ฐานกิจกรรมทำลูกประคบแพทย์แผนไทย โดย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย <p>คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว</p> <p>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ฐานกิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเพลงและการสะกดชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2) ฐานการเรียนรู้เรื่อง การมัดย้อมผ้าด้วยเทคนิคสีย้อมเย็น โดย สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ <p>คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ฐานกิจกรรม</p>	<p>พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งโดยเข้าถึงชุมชนเมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 BSRU3.1-11หนังสือตอบขอบคุณ</p>

ข้อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	รายการหลักฐาน
		<p>ดังนี้</p> <p>1) ฐานกิจกรรมการเล่านิทาน</p> <p>2) การทำเมี่ยงปลาทุและน้ำโยเกิร์ตปั่น</p> <p>โดยทั้ง 2 ฐานกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาปฐมวัย (BSRU3.1-10, BSRU3.1-11)</p>	
4	<p>ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ชุมชนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกและได้รับการพัฒนาตนเอง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้รับความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองๆ และมีการแผนร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในปีงบประมาณต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนของชุมชน(BSRU3.1-12 และ BSRU3.1-13)</p>	<p>BSRU3.1-12</p> <p>โครงการ “จัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”</p> <p>BSRU3.1-13</p> <p>แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>
5	<p>สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย</p>	<p>สำนักวิทยบริการฯ โดยความร่วมมือจากคณะทั้ง 4 คณะ ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ 1) หน่วยงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกได้มากล่าวเปิดงาน และกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยและได้เน้นให้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนต่อไป 2) วัดบางหญ้าแพรกได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรกมาร่วมปรึกษาหารือและอำนวยความสะดวกในด้านพื้นที่ในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี 3) โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกได้มีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง</p>	<p>BSRU3.1-14</p> <p>ประมวลภาพกิจกรรมในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก</p>

ข้อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	รายการหลักฐาน
		นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เป็นจำนวนมาก (BSRU3.1-14)	
6	ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ	ในการนี้สำนักวิทยบริการได้รับความร่วมมือจากคณะทั้ง 4 คณะเป็นอย่างดี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามแผนบริการวิชาการ “โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” โดยมีอาจารย์แต่ละคณะเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ในแต่ละคณะ(BSRU3.1-15)	BSRU3.1-15 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการและ โครงการบริการ วิชาการ“โครงการ จัดการสารสนเทศ และความรู้เพื่อการ พัฒนาชุมชนและ ท้องถิ่น”

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 – 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
มีการดำเนินการ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ	5 คะแนน	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ

รายการหลักฐานแสดง

หมายเลข	ข้อมูลอ้างอิง
BSRU3.1-01	ประมวลภาพในการออกสำรวจชุมชนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ครั้งที่ 1

BSRU3.1-02	ประมวลภาพในการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการหรือตัวแทนทั้ง 4 คณะ
BSRU3.1-03	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ในวันที่ 8 มกราคม 2558
BSRU3.1-04	หนังสือขออนุญาตไปราชการ
BSRU3.1-05	ประมวลภาพในการออกสำรวจชุมชนโรงเรียนวัดบึงหญ้าแพรก ครั้งที่ 2
BSRU3.1-06	“โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”
BSRU3.1-07	แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU3.1-08	หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
BSRU3.1-09	แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU3.1-10	ประมวลภาพในการดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง โครงการ “จัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยเข้าถึงชุมชนเมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558
BSRU3.1-11	หนังสือตอบขอบคุณ
BSRU3.1-12	โครงการ “จัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”
BSRU3.1-13	แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU3.1-14	ประมวลภาพกิจกรรมในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
BSRU3.1-15	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและโครงการบริการวิชาการ “โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา

จุดเด่น
1. มีความร่วมมือจากคณาจารย์ทั้ง 4 คณะและจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี
2. กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมมีความหลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ
จุดที่ควรพัฒนา
1. อาจเพิ่มช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมให้มีจำนวนวันมากขึ้น
2. ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น